

สวัสดีพวก ดั่งนั้นฉันจึงต้องการแบ่งปันเรื่องราวว่าหนังสือ Rapture Puzzle เกิดขึ้นได้อย่างไร และคำให้การเล็กน้อยของฉันกับคุณ ฉันถูกเลี้ยงดูมาในบ้านที่เป็นคริสเตียนและกลายเป็นคริสเตียนเมื่ออายุ 13 ขวบ ฉันได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าอย่างสุดซึ้งซึ่งทำให้ฉันยอมมอบชีวิตของฉันให้กับพระองค์ และฉันสามารถได้ยินเสียงของพระองค์ตั้งแต่วันที่ฉันยอมรับพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของฉัน ตอนนั้นฉันเป็นคริสเตียนมา 34 ปีแล้วและทำงานเผยแผ่เต็มเวลามานานกว่า 25 ปีรับใช้เป็นมิชชันนารีในเอเชีย ฉันมีสามีที่ยอดเยี่ยมและมีลูกที่ยอดเยี่ยม 5 คนที่รักพระเยซู

ความสัมพันธ์ที่ฉันมีกับพระเจ้านำฉันผ่านการตัดสินใจหลายครั้งที่ฉันได้ทำมาตลอดชีวิต การได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์และทำตามสิ่งที่พระองค์บอกให้ฉันทำ นำฉันมาสู่ที่ที่ฉันเป็นอยู่ทุกวันนี้ ฉันสามารถยกตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าตรัสกับฉันให้ทำบางสิ่งและฉันก็เชื่อฟังและสิ่งนั้นนำไปสู่รางวัลอันยิ่งใหญ่ หรือพระองค์บอกฉันว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นตรงตามที่พระองค์ตรัสหรือตัวอย่างที่พระองค์เพิงพาฉันไป ทำบางอย่างหรือไม่ทำบางสิ่งและกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามีเหตุการณ์ใดที่พระองค์ตรัสกับฉัน และนั่นไม่เป็นความจริงหรือทำให้ฉันตัดสินใจใดๆ ที่ฉันเสียใจในภายหลัง พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปสู่ความจริงทั้งมวลและทรงทำให้เส้นทางของข้าพเจ้าตรงขณะที่ข้าพเจ้าเดินตามพระสุรเสียงของพระองค์

พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าในฐานะเพื่อนและทรงบอกข้าพเจ้าหลายครั้งว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ ชัดเจนกว่าผู้เชื่อคนอื่นๆ ส่วนใหญ่ ฉันไม่ได้พูดแบบนี้เพื่ออวดหรืออวด เพียงเพื่อให้คุณรู้ว่าฉันได้ยินพระองค์ ตรัสและพระองค์ตรัสกับฉันอย่างชัดเจน และฉันสามารถพูดคำต่อคำตามที่พระองค์ตรัสกับฉันได้ เพราะนั่นคือความชัดเจนที่พระองค์ตรัส

ดั่งนั้นฉันจึงต้องการแบ่งปันกับคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในเดือนธันวาคม 2000 ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ฉันต้องเขียนและจบหนังสือปริศนา Rapture หนังสือเล่มนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ และฉันเริ่มเขียนมันในปี 2012 ดั่งนั้นมันจึงใช้เวลาเกือบ 9 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ฉันยังคงเพิ่มส่วนเล็กๆ ลงในหนังสือในขณะที่พระเจ้ายังคงแสดงให้ฉันเห็น ฉันเริ่มศึกษาและค้นคว้ามาตั้งแต่ปี 2000 ดั่งนั้นฉันจึงใช้เวลากว่า 20 ปีในการไขปริศนาทั้งหมดให้เข้าที่

อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม 2000 นี่คือตอนที่พระเจ้าเริ่มมอบชิ้นส่วนปริศนาให้ฉัน ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าเขากำลังให้ชิ้นส่วนปริศนากับฉัน จนกระทั่งประมาณเดือนมกราคม 2013 ในที่สุดฉันก็จะไขปริศนานั้นได้ เป็นเวลา 12 ปี ที่ฉันรู้สึกสับสนและราวกับว่าพระเจ้าได้หลอกลวงฉันอย่างใด เพราะฉันไม่เข้าใจว่าพระองค์ประทานเพียงชิ้นส่วนปริศนาที่จะมารวมกันเพื่อชี้ถึงวันที่เฉพาะเจาะจงมากสำหรับการรับปีและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ สู่แผ่นดิน ตั้งแต่ธันวาคม 2000 ถึงธันวาคม 2012 ฉันคิดว่าพระเจ้ากำลังแสดงให้ฉันเห็นถึงจังหวะของความปีติยินดีและไม่ทราบว่าจะทรงใช้ชีวิตของฉันเพื่อใหญ่ให้ฉันเท่านั้นที่จะเข้ากันได้ที่สุดในที่สุด

ดั่งนั้น ในเดือนธันวาคมปี 2000 พระเจ้าเสด็จมาหาฉันในขณะที่ฉันกำลังอธิษฐานและบอกฉันว่าพระองค์กำลังเสด็จมาหาฉันเมื่อพระองค์เสด็จมาที่โซโลมอนและจะประทานสิ่งหนึ่งแก่ฉัน พระองค์บอกให้ฉันคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะพระองค์จะประทานทุกอย่างที่ฉันขอจากพระองค์ หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งว่าจะขออะไร ข้าพเจ้าก็กลับมาหาพระองค์ด้วยความปรารถนาสูงสุด 2 ประการ ประการแรกคือเมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ในวันพิพากษา ข้าพเจ้าจะยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยใจบริสุทธิ์ และพระองค์จะพอพระทัยกับวิธีที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิต ความปรารถนาสูงสุดอันดับสองของฉันคือการที่พระองค์จะทรงใช้ชีวิตของฉันเพื่อเข้าถึงผู้คนนับล้านเพื่ออาณาจักรของพระองค์ ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าความปรารถนาใดจะยิ่งใหญ่กว่ากัน จนกระทั่งฉันนึกถึงข้อที่บอกว่าคุณสามารถได้โลกทั้งใบแต่สูญเสียจิตวิญญาณของคุณเอง ฉันคิดว่าอาจเป็นไปได้สำหรับฉันที่จะชนะโลกเพื่อพระคริสต์และในกระบวนการสูญเสียจิตวิญญาณของตนเอง ข้าพเจ้าจึง

บอกพระเจ้าว่าหากข้าพเจ้าเลือกได้เพียงสิ่งเดียว สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งแรก เขาบอกฉันว่าฉันเลือกอย่างชาญฉลาด

จากนั้นเขาก็ถามฉันว่า “ถ้าคุณเป็นคนน้อยที่สุดในอาณาจักรของฉันชั่ววันริรันดร และถ้าทุกคนตลอดชั่ววันริรันดรคิดถึงคุณเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าฉันพอใจกับคุณ คุณจะโอเคไหม” นั่นเป็นคำถามที่ยากมากสำหรับฉันที่จะตอบ เพราะฉันต้องการได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์ และไม่ต้องทำให้ใครดูถูกฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั่ววันริรันดร แต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือพระเจ้าทรงพอพระทัยฉันและไม่ว่าใครจะเป็นก็ไม่ว่าใคร ในที่สุดฉันก็บอกพระองค์ว่า

หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไม่นาน ฉันฝันถึงคุณยายที่เสียชีวิตไปเมื่อ 9 ปีก่อน ฉันสนิทกับเธอมากและเธอมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตและการตัดสินใจติดตามพระเจ้าของฉัน ความฝันเป็นจริงมากและดูเหมือนว่าฉันใช้เวลาทั้งคืนคุยกับเธอและกับเธอ เมื่อฉันตื่นขึ้น หัวใจของฉันรู้สึกมีความสุขราวกับได้อยู่กับเธอจริงๆ สิ่งหนึ่งที่เราเคยทำร่วมกันมักจะเป็นปรีศนาด้วยกัน เธอชอบทำปรีศนา ฉันไม่ได้รับปรีศนามากนักในตอนนั้น แต่ฉันชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับเธอ ดังนั้นจะเข้าร่วมกับเธอในปรีศนาอันใหญ่โตที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จ ความรักในปรีศนาของฉันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่เราทำงานร่วมกัน ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยสักนิดว่าพระเจ้ากำลังจะประทานปรีศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลให้ฉันรวบรวม และพระองค์กำลังจะประทานขึ้นแรกให้กับปรีศนานั้น

หลังจากนั้นไม่นานความฝัน, พระเจ้าพูดกับฉันและบอกว่าวันที่ 1 มกราคมเป็นคนต่างชาติงานเลี้ยงของแดร์ ฉันไม่ค่อยชอบคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์มากนัก แต่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเทศกาลเปาเตอร์และรู้ว่าคริสเตียนบางคนสอนว่าความปีติจะเกิดขึ้นในวันฉลองแดร์ ฉันก็เลยสงสัยว่าพระเจ้ากำลังบอกฉันว่าความปีติจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคมst ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วัน ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและฉันสงสัยว่าพระองค์หมายถึงอะไร เมื่อวันที่⁴เวลาประมาณ 01:00 พระเจ้าพูดกับผมและกล่าวว่าค่าเหล่านี้: “คุณจะเป็น John the Baptist และจะเขียนอะไรบางอย่างที่จะช่วยประหยัดผู้คนนับล้านจากการหลอกลวงมา 6 เช่นเดียวกับเสียงของเราเป็นเหมือนทรมเปิดและในวันสุดท้ายของการสร้างที่ผมพูดเป็นวันที่ 6 จึงยังในตอนท้ายของวันที่⁷และเริ่มต้นของวันที่⁷ทรมเปิดสุดท้ายจะเสียง⁶” รอขึ้นสำหรับผมที่จะมาให้คุณในตอนท้ายของวันที่ ฉันจำได้ว่าได้ปลุกสามีของฉันและบอกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับฉัน จากนั้นฉันก็ลงไปชั้นล่างและโทรหาพี่สาวน้องสาวที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัส ฉันรู้สึกท่วมท้น ฉันจำได้ว่ารู้สึกเหมือนกับมารีย์ เมื่อทูตสวรรค์มาปรากฏต่อเธอและบอกกับเธอว่าเธอจะประสูติพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ฉันรู้สึกว้าว ทำไมพระเจ้าถึงเลือกฉัน ฉันไม่ใช่คนพิเศษ เป็นแค่คนธรรมดา พระเจ้าไม่เพียงทรงประทานความปรารถนาแรกจากใจฉันเท่านั้นแต่ให้ความปรารถนาประการที่สองแก่ฉันด้วย เขาจะใช้ฉันเพื่อช่วยคนนับล้าน

ข้าพเจ้าเขียนจดหมายและส่งไปยังพันธกิจพยากรณ์ยุคสุดท้ายและผู้คนที่ข้าพเจ้ารู้จักบอกพวกเขาว่าความปีติจะเกิดขึ้นตอนสิ้นวันที่ 6 มกราคมหรือเริ่มวันที่ 7 มกราคม ข้าพเจ้าถือนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกข้าพเจ้า และด้วยการเขียนจดหมายฉบับนั้น ผู้คนนับล้านจะรู้จักพระเจ้า ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าเขาแค่ให้ชั้นส่วนปรีศนากับฉันและเริ่มต้นการเดินทาง 21 ปีให้ฉัน ฉันรอขึ้นเมื่อวันที่⁶ และได้รับเพียงแค่มิการสนทนาที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้า ข้าพเจ้าจำได้ว่าบอกพระองค์ก่อนเที่ยงคืนว่าข้าพเจ้าเริ่มวงและถามว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อใด เขาบอกให้ฉันรออีกหน่อย หลังเที่ยงคืนไม่กี่นาที ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างขณะนั่งอยู่บนโซฟา ทันใดนั้นร่างกายของฉันก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรง นี่กินเวลาประมาณหนึ่งนาทีก่อนหรือประมาณนั้น มันเริ่มต้นอย่างกะทันหันและจบลงอย่างกะทันหัน ความคิดแรกของฉันคือบางทีคนตายในพระคริสต์เพิ่งฟื้นจากความตาย และตอนนี้เรากำลังจะถูกเรียกขึ้นไป ฉันถามพระเจ้าว่าการสิ้นคืออะไรและพระองค์บอกให้ฉันรอ ประมาณหนึ่งนาทีก่อนมา ร่างกายของฉันก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงอีกครั้ง ระหว่างการสิ้นครั้งที่สองนี้ ปากของฉันเริ่มซ่า เหมือนกับความรู้สึกที่คุณได้รับเมื่อคุณหลับไป แต่ความรู้สึกนั้นอยู่ในปากของฉัน โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปากของฉัน ข้าพเจ้าถามพระเจ้าว่าทำไมริมฝีปากของข้าพเจ้าจึงรู้สึกเสียวซ่า และพระองค์ตรัสว่าสิ่งนี้เป็นตัวแทนเมื่ออัสยาห์เห็นพระเจ้าและถ่านที่สัมผัสริมฝีปากของเขาและบาปของเขาได้รับการชดใช้ การสิ้นสะเทือน

หยุดลงกะทันหัน ฉันรู้สึกท้อแท้และสงสัยว่ามันหมายถึงอะไร ฉันสงสัยว่าความปีติเพิ่งเกิดขึ้นและฉันถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือไม่ ฉันมีคำถามมากมาย ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าทรงโอบพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์รอบตัวฉันและรู้สึกเหมือนพระองค์กำลังโอบกอดฉัน เขายืนยันความรักที่พระองค์มีต่อฉันและบอกฉันว่าฉันต้องศึกษาเทศกาลของชาวยิวและฉันสามารถเข้าอนได้

ฉันคิดว่าพระองค์จะทรงอธิบายทุกอย่างให้ฉันฟังในเช้าวันรุ่งขึ้นดังนั้นฉันจึงเข้าอนและผล็อยหลับไป วันรุ่งขึ้นมาและไปโดยไม่มีคำอธิบาย และทุกวันมาและไปเกือบ 12 ปีโดยไม่มีคำอธิบาย ฉันรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรและศึกษาเรื่องงานเลี้ยงและพยายามคิดหาทางออกทุกอย่าง แต่ก็ทำไม่ได้ ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวและสับสนมากในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาและพระเจ้าเพียงบอกให้ฉันรอและวันหนึ่งคำถามทั้งหมดของฉันจะได้รับคำตอบและฉันจะเข้าใจทุกอย่าง สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาคือโบสถ์แห่งการประสูติถูกจุโจมในฤดูใบไม้ผลิปี 2002, 1290 วันก่อนวันแห่งการชดใช้ในปี 2548 พระเจ้าแสดงให้ฉันเห็นว่านี่คือป้อมปราการของวิหารที่ถูกทำให้เสื่อมเสียโดยอวูธ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 24 ข้าพเจ้ารู้ว่าวันหนึ่ง สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทำให้เกิดความร้าวฉานเปลาจะเกิดขึ้นที่นั่น อื่น ๆ 7 กว่าที่ฉันรู้ว่าในวันที่ยังมีนัยสำคัญและยังค้นพบว่าเรามีชีวิตอยู่ในตอนท้ายของปี 6000 ตั้งแต่การสร้างพร้อมที่จะเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ ฉันยังไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนในปริศนา

พระเจ้าเริ่มตรัสกับฉันอีกครั้งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในเดือนสิงหาคม 2012 ซึ่งเป็นช่วงที่ฉันเริ่มช่อง YouTube ของฉัน 7 เขาได้อย่างชัดเจนชี้ให้ฉันไปวันที่ของพระ อีกครั้งที่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าพระองค์กำลังบอกข้าพเจ้าว่าความปีติจะเกิดขึ้นในวันนั้น เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงโกรธและถามพระเจ้าว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงหลอกลวงข้าพเจ้า ฉันเจ็บมาก ฉันรอมาเกือบ 12 ปีแล้ว และในที่สุดเมื่อพระองค์ทรงนำฉันไปเดท ไมมีอะไรเกิดขึ้นอีก หลังจากโกรธและเจ็บปวดมาสองสามวัน ฉันกลับมาหาพระเจ้าและบอกพระองค์ว่าฉันขอโทษสำหรับทัศนคติที่แย่มากของฉันและขอการอภัยจากพระองค์ เขาถามว่าฉันพร้อมที่จะดำเนินการต่อหรือไม่ ฉันรู้สึกตกใจ ฉันคิดว่าฉันทำเสร็จแล้วและเป็นเพียงการทดสอบบางอย่างเพื่อดูว่าฉันจะเชื่อฟังและติดตามพระองค์หรือไม่ แม้ว่าดูเหมือนว่าพระองค์กำลังหลอกลวงฉัน ดังนั้นฉันจึงบอกพระองค์ว่าใช่ ฉันพร้อมที่จะทำต่อ – ยังคงไม่รู้เลยจริงๆ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงชิ้นส่วนปริศนาที่พระองค์ประทานให้ฉัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็สมเหตุสมผลในอีกหลายปีต่อมา 7 วันถัดไปเขาชี้ให้ฉันไปเป็นวันที่ของ Hanukkah ฉันแน่ใจว่าคุณสามารถเดาได้แล้ว – ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นเช่นกัน แต่มาถึงตอนนี้ ฉันเริ่มรู้สึกว่ามันกำลังนำอยู่ที่ไหนสักแห่ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 ฉันไปที่ศูนย์พันธกิจและมีคนมาที่ห้องทำงานของฉันและมอบของขวัญให้ฉัน พวกเขาบอกว่ามีคนเพิ่งแวะมาและขอของขวัญให้ฉัน ลูกสาวคนหนึ่งของฉันอยู่ในสำนักงานกับฉันและถามว่าฉันคิดอย่างไร ฉันโพล่งออกมาว่า "มันเป็นปริศนา" ฉันไม่รู้ว่าฉันรู้ได้อย่างไร แต่ฉันแค่รู้สึกว่ามันเป็นปริศนา ถึงแม้ว่าฉันไม่เคยได้รับปริศนามาก่อนเป็นของขวัญ ผมเปิดดูแล้วมันเป็นปริศนานั้นเอง ฉันคิดว่ามันแปลกดี ไม่มีชื่อ. ไม่รู้ว่ามันมาจากใคร ฉันกลับบ้านและรวบรวมมันในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง มันเป็นปริศนาที่แปลกที่สุดที่ฉันเคยทำโดยไม่มีชิ้นส่วนมุมหรือชิ้นส่วนขอบ และชิ้นส่วนทั้งหมดมีรูปร่างและขนาดต่างกัน บางชิ้นมีขนาดใหญ่และบางชิ้นมีขนาดเล็ก มันเป็นปริศนาที่สวยงาม และเมื่อฉันดูมัน ฉันรู้สึกถึงการประทับของพระเจ้า ฉันจำคุณยายของฉันและความฝันที่ฉันมี ฉันรู้ว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์ และเมื่อฉันรู้ว่านี่คือปริศนาทั้งหมด และพระเจ้าก็ทรงประทานให้ฉันที่ละชิ้น และในวันหนึ่ง ทุกสิ่งก็จะมารวมกันและเข้าทำอย่างสมบูรณ์แบบ

ในเดือนเดียวกันของเดือนกุมภาพันธ์ 2013 เมื่อนายโอบามาประกาศแผนการที่จะไปกรุงเยรูซาเล็ม มีการพูดคุยกันมากมายในเว็บไซต์คำทำนายเกี่ยวกับเขาที่อาจยืนอยู่ที่เทมเปิลเมาท์และนั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของความร้าวฉาน ผมเริ่มที่จะอ่านว่าบางคนคิดว่าปี 2009 เป็นจุดเริ่มต้นของแดนเนิยล 70 และได้รับรางวัลเพียงไม่กี่แล้ว^h สปีดาร์ห์และเห็นว่านายโอบามาได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสันติภาพใน 7^{วันที่ของพระในปี} 2009 ชั่วโมงก่อนเริ่มคิสเลฟ 24 ฉันเห็นว่าอัศจรรย์ 2 ชี้ไปที่วันที่ที่แน่นอนเหล่านั้นโดยอ้างอิงถึงพระเจ้าเขย่า

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและนำความปรารถนาของทุกชาติมาสู่พระองค์เอง ฉันนับ 1,260 วันนับจากวันที่ นายโอบามาได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและมาถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ฉัน พุดกับตัวเองว่าถ้านายโอบามาไปที่เบธเลเฮมและยืนอยู่ที่ถ้ำในโบสถ์พระคริสตสมภพในเรื่องนั้น วันที่นั้นเป็น สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของความรกร้างและนั่นหมายความว่าความรกร้างเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งควรรวมถึง เหตุการณ์ปีติดด้วย แต่ในขณะนั้น นายโอบามาพูดถึงการไปเยรูซาเลมเท่านั้นและไม่ได้พูดถึงการ ไปเบธเลเฮม ในที่สุดเมื่อเขาประกาศแผนการที่จะไปโบสถ์พระคริสตสมภพ ข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลย ใน ที่สุดก็เกิดขึ้น

บางท่านอาจสงสัยว่าในโลกนี้ที่นายโอบามายืนอยู่ที่ถ้ำเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้าอย่างไรและจะหยุดการ เสียสละประจำวันได้อย่างไร ทุกๆ วัน ผู้คนหลายร้อยและบ่อยครั้งหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าแถวที่ โบสถ์แห่งการประสูติเพื่อถวายเครื่องบูชาสรรเสริญและถวายโมทนาพระคุณพระเจ้าที่มายังโลกเพื่อชำระ บาปและถวาย พวกเขามีชีวิตนิรันดร์ เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย ในวันที่นายโอบามาและผู้ติดตาม ของเขาไปที่นั่น ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปอีก การถวายสดุดีและถวายโมทนาพระคุณหยุดในวันนั้น และ ข้าพเจ้ารับรองได้เลยว่าพระองค์ไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อถวายคำสรรเสริญหรือความกตัญญูต่อพระเยซูที่เสด็จ มายังโลก ในขณะที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขายืนอยู่ที่ถ้ำ สิ่งที่ฉันแน่ใจก็คือใจของเขาไม่ถ่อมตัวและ เขาไม่ได้ชอบคุณพระเยซูหรือยอมรับว่าเขาเป็นพระเจ้า ฉันแน่ใจว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่นายโอบามา พุดนั้นออกมาดัง ๆ หรือเพียงแค่ว่าในความคิดส่วนตัวของเขาเท่านั้นที่เป็นที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้าในวันนั้น ไม่ ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม มันเป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าที่เริ่มนับถอยหลัง 40 วันสู่ความรกร้างของ อเมริกาและโลกส่วนใหญ่

7 หลังจากสิ่งที่น่ารังเกียจนี้เกิดขึ้นพระเจ้าแล้วชี้ให้ฉันไปวันที่กินขนมปังไร้เชื้อและแสดงให้ฉันเห็นว่าปฏิทิน ของชาวยิวถูกปิดโดยในปี 2013 ฉันนับวันและเห็นว่ามันเป็น 40 วันนับจากเมื่อสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน กำลังจะ เกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อความรกร้างเกิดขึ้น พระองค์ทรงให้ช่วงเวลาผ่อนผัน 40 วันแก่อเมริกาเช่นเดียวกับที่ พระองค์ทำกับนินะวาห์ ฉันนับ 1,290 วันนับจากวันที่น่าสะอิดสะเอียนและมันก็มาถึงงานเลี้ยงของแดร์ในปี 2016 ฉันนับ 1,260 7 และมันก็มาถึงวันแห่งการชดใช้ในปีที่TH วันนับจากความจริงในวันกินขนมปังไร้เชื้อ 2016 ฉันนับ 1,335 วันนับจากวันเดียวกันและ มันถึงจุดเริ่มต้นของ Hanukkah ในปี 2016 แต่เนี่ยล 12 บอก เราว่าคนที่ถึงจุดสิ้นสุดของ 1335 วันจะได้รับพรและ Haggai 2 บอกเราว่าขึ้นจนถึง 24^o วันที่^h เดือน, หรือ Hanukkah อีฟไม่มีผล พบได้ที่ต้นมะเดื่อ แต่จากนี้ไปเราจะได้รับพร วันที่มีความสุขคือวันแรกของ Hanukkah เมื่อสิ้นสุดการนับ 1,335 วัน และนี่จะเป็นปีติดครั้งที่สอง ตามด้วยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ คริสต์บนแผ่นดินโลกในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา นี่คือการณวิบัติที่สองและสามที่กล่าวถึงในวิวรณ์ ตัวเลข ทั้งหมดพอดี ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ได้มาและจากไปโดยไม่เกิดปีติหรือความ รกร้างใดๆ เป็นอีกครั้งที่ฉันสับสนมาก แต่มีจิ๊กซอว์หลายชิ้นที่พอดีกันสำหรับฉันที่จะโยนปริศนาออกแล้ว บอกว่ามันไม่ถูกต้อง ฉันต้องพลาดอะไรบางอย่าง แต่มันคืออะไร?

ประมาณ 5 เดือนต่อมา ในเดือนตุลาคม 2013 ข้าพเจ้าได้แสดงความคับข้องใจต่อพระเจ้าอีกครั้งและถาม พระองค์ว่าทำไมพระองค์ไม่เสด็จมาในเมื่อพระคัมภีร์ชี้ชัดถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2013 ข้าพเจ้ากล่าวว่า "นินะวาห์สำนึกผิดแล้วและท่านชะลอการพิพากษา . ปริศนานี้สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่ออเมริกากลับใจ แต่พวกเขา ไม่ได้กลับใจ แล้วทำไมคุณจึงชะลอการตัดสินของคุณ" พระเจ้าตรัสตอบว่า "เจ้าแน่ใจหรือว่าไม่มีมีการก ลับใจ?" ฉันพุดว่า "ใช่ ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันจะเคยได้ยินเรื่องนี้ถ้าอเมริกากลับใจ" เขากล่าวว่า "คุณกำลัง ขาดสิ่งสำคัญ หามัน" นั่นทำให้ฉันมีความหวัง บางทีฉันอาจพลาดอะไรบางอย่างไป ดังนั้นฉันจึงพิมพ์ลงใน Google บางอย่าง เช่น อเมริกาสำนึกผิดในเดือนพฤษภาคม 2556 และพบเว็บไซต์ที่พุดถึงช่วงละหมาดและ อดอาหาร 3 วันนี้ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 30 เมษายน และกินเวลาจนถึง 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 วันที่ 3 ผู้นำของคริสตจักรทั่วโลกเรียกการอดอาหาร และอย่างน้อย 28 ประเทศเข้าร่วมในการอดอาหารนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าผู้เชื่อจากทั่วทุกมุมโลกได้ร้องทูลพระเจ้าใน 3 วันดังกล่าวเพื่อขอพระองค์เมตตาอเมริกา³⁰วันที่ 2 เมษายนเป็นวันชาติแห่งความเสียใจในอเมริกาและอันดับ พฤษภาคมเป็นวันชาติของการสดมถนในอเมริกาเสียงร้องทั่วโลกร้อง

ถึงพระเจ้าเป็นเวลา 3 วันเพื่อขอให้พระเจ้าเมตตาอเมริกาเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองงาน 40 วัน ฉันร้องไห้. ฉันหัวเราะ. ฉันได้พบชิ้นส่วนที่หายไป แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงระลึกถึงเอสเธอร์” ฉันคิดว่าเธอเป็นเจ้าสาวพรหมจารีที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของเจ้าสาวของพระคริสต์อย่างไร และเธอขอให้คนของเธออดอาหารเป็นเวลา 3 วันเพราะพวกเขากำลังจะถูกฆ่า ในวันที่สามของการถือศีลอด เธอเสี่ยงชีวิตและเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เพื่อพยายามช่วยผู้คนของเธอให้พ้นจากการทำลายล้าง และในที่สุด คำขอของเธอก็ได้รับและผู้คนของเธอก็รอด ข้าพเจ้าเห็นนางสาวของโยนาห์และเอสเธอร์และตระหนักว่าพระเจ้ากำลังชะลอการพิพากษาของพระองค์ แล้วฉันก็เห็นในมัทธิว 25 และวิวรณ์ 10 ว่าความล่าช้านี้มีอยู่ในพระคัมภีร์ ดังนั้นฉันจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาว่าความล่าช้านี้จะสิ้นสุดเมื่อใด

ในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างช่วงเวลานี้ พระเจ้าประทานชิ้นส่วนปริศนาของความล่าช้า 4 ปีที่พบในคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อให้ฉัน ฉันไม่ได้ตระหนักเลยจนกระทั่งหลายปีต่อมาว่าพระเยซูทรงขึ้นไปคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อในมัทธิว 24 ซึ่งเป็นบทที่เกี่ยวกับความปีติและการเสด็จมาครั้งที่สอง ฉันวางชิ้นนี้ผิดที่และขึ้นไปปี 2016 เป็นเหตุการณ์การเสด็จมาครั้งที่สอง ฉันมีบางคนเขียนถามว่าสัญลักษณ์ของมัทธิว 24 ในปี 2559 อยู่ที่ไหน – พระเยซูทรงให้สัญญาณให้เราดูชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์การเสด็จมาครั้งที่สอง ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์จะมืด ดวงจันทร์ไม่ยอมให้แสงสว่าง และดวงดาวจะร่วงหล่นจากฟากฟ้า ฉันหาป้ายนั้นไม่เจอที่ไหนใกล้ Hanukkah ปี 2016 และฉันก็สับสน ทุกชั้นที่ปี 2016 70 เป็นจุดสิ้นสุดของสัปดาห์วันที่แดเนียลและสองมาของพระเยซูคริสต์พระเจ้าเพียงแต่ชะลอการพิพากษาตามที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำในมัทธิว 25 และในวิวรณ์ 10 และทำให้วันแห่งความทุกข์ยากสั้นลงดังที่พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิว 24 เหตุใดจึงไม่พบเครื่องหมายนั้นในช่วงสามยุคในปี 2559 มันเพิ่มขึ้นเดียวที่ฉันไม่สามารถคิดออก

เมื่อ Hanukkah ปี 2016 ผ่านไป ฉันคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้ว 70 เห็นได้ชัดว่าเราไม่ได้อยู่ในสัปดาห์วันที่แดเนียลเลยและทั้งหมดของเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2009 และ 2013 จะต้องได้รับเพียงนิมิตของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่อย่างใดฉันรู้นั้นไม่ถูกต้องและฉันรู้ว่าพระเจ้าได้แสดงให้เห็นสิ่งเหล่านี้และฉันต้องยังขาดอะไรบางอย่าง ในที่สุดฉันก็วางชิ้นส่วนปริศนาของคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อให้ถูกต้องในเดือนมกราคม 2017 แดเนียล 70TH มันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมว่าพระเจ้าจริงจะหยุดสัปดาห์ในจุดกลางและให้ความล่าช้า 4 ปีเพื่อดูว่าอเมริกาจะแบกผลไม่หรือไม่ ปีที่สี่นั้นเป็นปีแห่งการเลือกตั้ง และพระเจ้าต้องการให้โอกาสอเมริกาอีกครั้งในการเลือกผู้นำที่จะพยายามเปลี่ยนประเทศชาติกลับไปสู่มาตรฐานทางศีลธรรมและตามพระคัมภีร์ เดอะลอร์ดหยุดของแดเนียล 70th สัปดาห์ยาวนาน 7 วันกินขนมปังไร้เชื้อบริบทในปี 2013 ในวันชาติของการสวดมนต์ในอเมริกาในวันที่สามของวันที่ 3 อย่างรวดเร็วของเจ้าสาวของพระคริสต์ทั่วโลกที่พวกเขาวิ่งออกมาสำหรับ 7 ให้พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่ออเมริกาและจากนั้นเขาก็เริ่มต้นใหม่ได้ในวันที่กินขนมปังไร้เชื้อในปี 2017 ในช่วงปีเสียงแตร ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้วางชิ้นส่วนปริศนาชิ้นนี้ไว้ในที่ที่มันควรจะเป็น แต่ฉันจะแน่ใจได้อย่างไร ฉันรู้ว่ามันเพียงขึ้นเดียวที่หายไปในปี 2016 นั่นคือสัญญาณของดวงอาทิตย์ที่กำลังมืดมิด ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง และดวงดาวก็ตกลงมาจากท้องฟ้า ฉันดูและแน่ใจว่ามีสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่สองของ Hanukkah ในปี 2020 ฉันรู้ว่าการเสด็จมาครั้งที่สองจะเกิดขึ้นในช่วง Hanukkah เมื่อสิ้นสุดการนับ 1,335 วันและพระเยซูคริสต์ที่หลังจากความทุกข์ยากครั้งใหญ่สิ้นสุดลง , 3 สัญญาณนี้จะเกิดขึ้น. ดังนั้นฉันจึงมีหนึ่งใน 3 ป้ายในวันที่ถูกต้อง แต่ไม่มีจันทร์ปราดา เลยท้อใจ คินันฉันเข้านอนและพระเจ้าขอให้ฉันนึกถึงบางสิ่งที่จะทำให้ดวงจันทร์ไม่ส่องแสงอย่างอื่นนอกจากสุริยุปราคา ฉันใช้เวลาสักครู่แต่ฉันรู้ว่าเดือนละครึ่งดวงจันทร์ไม่ส่องแสง สิ่งแรกที่ฉันทำในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นนอนคือการตรวจสอบบน Google เพื่อดูว่า 14 ธันวาคม 2020 เป็นวันที่ดวงจันทร์ไม่ส่องแสงหรือไม่ และลองเดาดูสิ มันเป็น! ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก! ผมมีความคิดว่าดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหมายถึงนั้นฉันคิดว่าบางทีมันอาจจะเพียงหมายถึงการรุกรานของมนุษย์ต่างดาวหรือทั้งหมดของเรากลับมาพร้อมกับพระคริสต์เพื่อแผ่นดินมาเมื่อวันที่¹³จากนั้นมีคนเขียนถึงฉันและบอกฉันว่าฝนดาวตกเจมินิดส์จะขึ้นสูงสุดในวันที่ 13 และ 14 ธันวาคมของทุกปี และฉันได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง เรามีสัญญาณที่พระเยซูบอกเราว่าจะเกิดขึ้นเมื่อการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์บนแผ่นดินโลก ดวงอาทิตย์จะมืดลง ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง และดาวตกจากท้องฟ้า

ดังนั้นฉันจะได้เห็นว่าแดเนียล 70TH สัปดาห์สิ้นสุดลงในปี 2020 แต่เมื่อจะทรงเป็นผลแรกปีใดเกิดขึ้น?

ในมัทธิว 24 บทที่พระเยซูตรัสกับเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวาระสุดท้าย พระองค์เตือนเราให้เรียนรู้คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อคืออะไร? เป็นเรื่องง่ายๆ ที่พระเยซูทรงบอกเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ให้เวลา 3 ปีในการออกผล เจ้าของร้านมาหา 3 ปีแล้ว แต่หาผลไม่เจอเลยอยากให้คนสวนตัดทิ้ง แต่คนสวนขอเวลาหนึ่งปีสุดท้ายเพื่อดูแลต้นไม้ก่อนที่จะตัดทิ้งและเจ้าของก็ยินยอม ดังนั้นต้นไม้จึงมีเวลาทั้งหมด 4 ปีในการออกผล ต้นไม้ในอุปมานี้เป็นต้นไม้เดียวกับที่เรพบในดาเนียล 4 ซึ่งเป็นความฝันที่เนบูซาดเนสซาร์ตรัสเกี่ยวกับต้นไม้ที่กำลังจะโค่นล้ม ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่โตและสวยงามและเป็นอาหารแกโลก ต้นไม้ต้นนี้คืออเมริกา อนุสรณ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของเรามีชื่อว่า Devil's Tower และดูเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่โค่นล้มพระเจ้าทั้งเครื่องหมายเหล่านี้ทั้งหมดไว้ให้เราเพื่อเราจะได้ว่าอุปมากำลังพูดถึงอเมริกา อิสราเอลใหม่ในสมัยสุดท้าย ประเทศที่เลี้ยงโลก ไม่ใช่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ทางวิญญาณ อเมริกาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นหลังให้พระเจ้า ราชนิผู้โอ้อวดแห่งวิวรณ์ 18 ผู้ซึ่งภัยพิบัติของเธอก็จะตามทันเธอในวันเดียว 70 แดเนียล นี้จะพูดเกี่ยวกับวันแห่งพระเจ้าในวันสุดท้ายของสัปดาห์วันที่ในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีที่เธอควรจะถูกล้างทิ้งและถูกทำลายไม่ให้ลุกขึ้นอีก

ย้อนกลับไปคำอุปมานี้ เหตุใดต้นไม้จึงออกผลในปีที่สี่? ปีที่สี่จะได้รับจาก 7 วันกินขนมปังไร้เชื้อบริบูรณ์ในปี 2016 ไปยัง 7 วันกินขนมปังไร้เชื้อในปี 2017 สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ในอเมริกาจากฤดูใบไม้ผลิของ 2016 ฤดูใบไม้ผลิ 2017? เป็นปีแห่งการเลือกตั้งในอเมริกา เป็นเวลา 8 ปีที่อเมริกาได้เลือกประธานาธิบดีที่ยืนหยัดและเป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่ต่อต้านพระคัมภีร์และต่อต้านคริสเตียน อเมริกาจะเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ หรือชาติจะมอบอำนาจให้ผู้ชายที่ยืนหยัดเพื่อหลักการของคริสเตียนและในพระคัมภีร์ไบเบิล? อเมริกาเลือกถูกแล้วต้นมะเดื่อเริ่มออกผลอีกครั้ง นับ 1,260 และ 1,335 7 วันกินขนมปังไร้เชื้อบริบูรณ์ในปี วันของดาเนียลและวิวรณ์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวันที่ 2017 และจบลงในวันแห่งการชดใช้ในปี 2020 และเริ่มต้นของ Hanukkah ในปี 2020

ดังนั้นหากที่เป็นความจริงทำไม 7 เหตุการณ์ความปลานปล้มใจครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่กินขนมปังไร้เชื้อในปี 2017? ผู้หญิงในวิวรณ์ 12 หรือเจ้าสาวของพระคริสต์จะต้องถูกนำตัวไปยังสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเธอเป็นเวลา 1,260 วันให้พ้นจากเงื้อมมือของพญานาค นี่คือการที่เราเริ่มนำขึ้นส่วนของตัวต่อและวางมันเข้าที่ พระเยซูบอกเราว่าถ้าวันเวลาไม่สั้นลง ไม่มีมนุษย์คนใดรอดจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เขาบอกเราในมัทธิว 25 และวิวรณ์ 10 ว่าการมาของเจ้าบ่าวจะล่าช้า เราได้เห็นแล้วว่ามี การล่าช้า 4 ปี แต่ความล่าช้านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การลดจำนวนวัน ความล่าช้าที่สองเริ่มต้นใน 7 วันกินขนมปังไร้เชื้อในปี 2017 และมีส่วนร่วมสั้นลงวันที่ยิ่งใหญ่อของความทุกข์ยากลำบากสำหรับชายที่อยู่เบื้องหลังธรรมิกชน พระเยซูบอกเราว่าวันจะสั้นลงเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับเลือก สำหรับวิสุทธิชนที่พระองค์ทั้งไว้เบื้องหลังนั้นพระองค์จะทรงทำให้วันเหล่านี้สั้นลง เพื่อให้บางคนรอดพ้นจากวันอันเลวร้ายที่รออยู่ข้างหน้า เรารู้ว่าพระทัยของพระองค์มีไว้สำหรับผู้หลงทาง และพระองค์จะทรงละแกะ 99 ตัวเพื่อตามหาแกะที่หลงหายตัวหนึ่ง พระองค์ทรงยับยั้งพลังแห่งความมืดให้นานที่สุด เพื่อที่ผู้คนจำนวนมากจะเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ และผู้ที่ไม่ได้รับความสุขในผลแรกจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและความทุกข์ยากนานหลายปี และทุกคนจะถูกฆ่าเพราะไม่รับเอา เครื่องหมายของสัตว์ร้าย

ดังนั้นกลับไปคำถาม ... 7 ทำไมเหตุการณ์ความปลานปล้มใจครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่กินขนมปังไร้เชื้อในปี 2017? ในอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ การตัดต้นไม้ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าจะพบผลบนต้นไม้หรือไม่ พระเยซูเสด็จมามองหาผลไม่บนต้นมะเดื่อไว้ ณ 11 วันที่ของนิสัน 21 การตัดสินก็จะได้เริ่มต้นในวันที่ของนิสัน มีอะไรเกิดขึ้นในช่วง 10 วันนั้นซึ่งจะทำให้การพิพากษาของพระเจ้าล่าช้าอีกครั้งและเริ่มลดวันที่พระเยซูพูดถึงหรือไม่? ในวันที่สามของเทศกาลขนมปังไร้เชื้อหรืองานฉลองผลไม้แรกในปี 2560 ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในใบเรียกเก็บเงินที่จะคืนทุนตามแผนเป็นพ่อแม่ นี่เป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใดทำสิ่งใดเพื่อพยายามหยุดการทำแท้งตั้งแต่ถูกกฎหมายในปี 1973 เราเห็นช้าแล้วช้าเล่าในพันธสัญญาเดิมที่มีการกล่าวถึงกษัตริย์ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า หรือกษัตริย์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์

พระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเจ้าในสิ่งที่ผู้นำของประเทศทำ และพระองค์ประทานพรหรือระงับพระพรโดยพิจารณาจากว่าผู้นำทำอะไรที่ชั่วหรือสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำของอเมริกาทำระหว่างงานฉลองขนมปังไร้เชื้อและระหว่างงานฉลองฮานุกคาในปี 2017 ได้ช่วยชีวิตคนทั้งประเทศและโลกจากการพิพากษาของพระเจ้า และช่วยลดระยะเวลาแห่งความทุกข์ยากให้สั้นลง 11 เมื่อนายโอบามายืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ของนิสันไม่ได้บูชาพระเยซูหรืออภัยตัวเองก่อนที่จะสร้างของเขาการกระทำนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากแล้วต่อพระเจ้า พระเจ้าจะทรงพิพากษาอย่างใหญ่หลวงต่ออเมริกาเพราะการกระทำนี้และการกระทำอื่นๆ อีกมากมายที่นำไปสู่การบริหารของโอบามา แต่คำอธิษฐานขอประชากรของพระเจ้าทั่วโลกได้ระงับการพิพากษาของพระองค์ในเวลานั้น และการกระทำของผู้นำคนใหม่ของอเมริกาก็ระงับการพิพากษาของพระองค์อีกครั้งในปี 2017 แต่พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นในพระคำของพระองค์ว่าการพิพากษานี้จะถูกระงับไว้กี่วัน ตั้งแต่การล่าช้าครั้งแรกจนถึงการล่าช้าครั้งสุดท้าย เรื่องราวทั้งหมดได้รับการเปิดเผยในพระคำของพระองค์และขณะนี้กำลังได้รับการเปิดเผย เช่นเดียวกับที่ดาเนียล 12:4 บอกเราว่าจะเป็นอย่างนั้นในวันสุดท้าย

หากคุณอ่านหนังสือ Rapture Puzzle หรือดูหนังสือ The Rapture Puzzle ในวิดีโอหรือแม่แบบทสรูปของหนังสือ ฉันจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับความล่าช้าครั้งต่อไปที่เกิดขึ้นระหว่าง Hanukkah ปี 2017 ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดยืนที่อเมริกาใช้เกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็น เมืองหลวงของอิสราเอล นั่นคือความล่าช้าครั้งที่สามและวันแห่งความทุกข์ลำบากใหญ่ยังคงสั้นลงอย่างต่อเนื่อง ความล่าช้านี้จบลงในช่วง Hanukkah 2019 เมื่อวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นของวันสุดท้ายของแดเนียล 70 สัปดาห์TH ความล่าช้าที่สี่เริ่มต้นในช่วง Hanukkah ของ 2019 7 วันที่ทุกอย่างเข้าไปในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพิพากษาของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกในวันสุดท้ายของแดเนียล วันที่ของแดเนียล 70th สัปดาห์มาจาก Hanukkah 2019 เพื่อ Hanukkah ปี 2020 70 สัปดาห์TH . เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระเจ้าบอกให้ฉันมองหาสัญญาณของดวงอาทิตย์ที่กำลังมืดมิด ดวงจันทร์ไม่ส่องแสงและดวงดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างวันฮานุกกะห์ มันอยู่ที่นั่นนั่นเอง เรามีสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 4 ธันวาคม ดวงจันทร์ใหม่ (เมื่อไม่มีแสง) ก็เช่นกันในวันที่ 4 ธันวาคม และวันแรกของฝนดาวตกเจมินิดส์ในวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งจริงๆ แล้วมันมีสำคัญมากกว่าวันที่มันสูงสุดตั้งแต่ วันก่อน(3 ธันวาคม)ดาวไม่ตก 4 ธันวาคม 2021⁶ เป็นวันที่ของ Hanukkah องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นแล้วผมว่า 7TH วันของการ Hanukkah จะเป็นสองมาของพระเยซูคริสต์เพื่อแผ่นดินเป็นที่คาดเดาโดยยอดของบริสุทธิ์สมเด็จพระราชินีเอสเธอร์ในวันที่ ดังนั้นนี่ยังพอดีกับที่ดีกว่าในปริศนากับพระเจ้ารวบรวมเลือกตั้งของเขาจากปลายฟ้าสวรรค์บน 6 วันที่ Hanukkah 7TH วันที่จะกลับไปยังแผ่นดินในวันที่ของ Hanukkah 70 แต่วิธีการที่พระเจ้าทรงสามารถเพิ่มอีกวันที่จะถึงสัปดาห์วันที่แดเนียลและทำไมเขาจะทำเช่นนี้?

จากนั้นเขาก็ทำให้ผมนึกถึงวิธีที่ 8 วันที่ถูกบันทึกอยู่ในงานเลี้ยงของพระและวิธีการทำงานเลี้ยงของขนมปังไร้เชื้อและพระสะท้อนแต่ละอื่น ๆ ยกเว้นว่าในพระ 7 วันที่วันสะบาโตจะถูกผลักกลับไป 8 วัน เขาเตือนผมว่าเขาวางในวันที่เจ็ดของการสร้างแควว่าเขาจะพักผ่อนใน 7 วัน และฉันเริ่มเข้าใจว่าพระเจ้าไม่สามารถพิพากษาในปี 2020 ได้ เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ยังดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่เป็นผู้ยับยั้งการพิพากษาของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก เขาต้องถูกถอดออกก่อนที่การพิพากษาของพระเจ้าจะเริ่มขึ้นในปี 2021 นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวถึง "คนที่กล้าหาญที่สุด" เป็นอีกเงื่อนไขที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้เราหลังจากที่ทรัมป์ออกจากตำแหน่ง การพิพากษาของพระเจ้าสามารถเริ่มต้นได้

ดังนั้นนี่เราอยู่ใน 2021 8TH 70 วันของสัปดาห์วันที่แดเนียลวันพระ. พระองค์ยังคงชะลอการพิพากษาและย่นวันเวลาเพื่อประโยชน์ของผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ สำหรับคนที่คุณสงสัยว่าพระองค์จะทรงล่าช้าได้อย่างไรเมื่อมีกำหนดเวลา ฉันจะพูดแบบนี้ – มีเวลากำหนดและถูกกำหนดไว้แล้วและถูกกำหนดไว้แล้วจากนิรันดร พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง ความล่าช้าเป็นเพียงบางอย่างที่พระองค์ทรงใส่ไว้ในปริศนาเวลาสิ้นสุดของพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระคุณ เมตตา และอดกลั้นไว้นานเพียงใดต่อโลก มีหลายครั้งที่พระเจ้าจะทรงนำการพิพากษาของพระองค์มาทำให้พระคัมภีร์เป็นจริง แต่พระองค์ยังทรงล่าช้าต่อไปเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์และทำให้วันเวลาแห่งความทุกข์ลำบากใหญ่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามหลักพระคัมภีร์ . เขาเป็นพ่อที่รักไม่ใช่พ่อโกรธ พระองค์ทรงพระพิโรธต่อความบาป

แต่ทรงรักทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ไม่ต้องการให้ใครพินาศแต่ทุกคนมีชีวิตนิรันดร์โดยทางพระบุตรของพระองค์

เวลานี้เราเหลือเวลาเพียงไม่กี่เดือนก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2021 เหลือเวลาเพียงเล็กน้อย เราจะเห็นได้ในวิวรณ์ 14 ว่ามี 2 เหตุการณ์การเก็บเกี่ยว ผลแรกเกี่ยวข้องกับ การถวายผลแรกแด่พระเจ้า และผลที่สองเกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยววงจัน ซึ่งจะทำให้เราไปที่ เทศกาลอยู่เพิงหรือฮานุกคา (เทศกาลอยู่เพิงครั้งที่สอง) นี่เป็นเหตุการณ์วิบัติ 2 ประการแรกของวิวรณ์ ฉันเชื่อว่าวันที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับเหตุการณ์ความปีติยินดีครั้งแรกคือ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และครั้งที่สองในวันที่ 28/29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จุดเริ่มต้นของฮานุกกะห์ โปรดอ่านหนังสือของฉันเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมฉันจึงเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เราทราบถึง 2 วันที่นี่

พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าคริสตชนทุกคนได้รับปีติผลแรก ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์และรักพระคริสต์อย่างแท้จริงด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และพละกำลัง และรักผู้อื่นเหมือนตัวเขาเองคือผู้ที่จะถูกเก็บเกี่ยว จะมีช่วงเวลาแห่งการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังซึ่งไม่ได้ให้พระคริสต์มาก่อนอย่างแท้จริงและยอมให้บาปเข้ามาในชีวิตซึ่งแยกพวกเขาออกจากพระเจ้า ในช่วงมหันตภัยครั้งใหญ่นี้ เครื่องหมายแห่งสัตว์เดรัจฉานหรือการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับคำสั่ง พระคัมภีร์ชัดเจนว่าผู้ที่รับเครื่องหมายนี้จะสูญหายไปตลอดกาล หากเคยถูกลอกให้รับ “วัคซีน” นี้แล้ว โปรดกลับใจและฉันเชื่อว่าพระเจ้าอาจเมตตาคุณหากคุณทำไปโดยไม่รู้และปฏิเสธที่จะลงทะเบียนสำหรับ “หนังสือเดินทางวัคซีน” หรือ “รหัส QR” หรืออะไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณซื้อหรือขายหากคุณได้รับการฉีดวัคซีน เลือกทนทุกซ์ร่วมกับคนที่ “ไม่ได้รับวัคซีน” และแสดงใจที่สำนึกผิดโดยปฏิเสธที่จะยอมรับแผนการชั่วร้ายของพวกเขา เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของการเชื่อฟังและความเต็มใจที่จะสละชีวิตของคุณ ทันทีหลังจากมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่สิ้นสุดลง ดวงอาทิตย์ก็มืดลง ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง และดวงดาวก็ร่วงหล่นจากท้องฟ้าในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ฉันเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวจากขมุนรกจะปรากฏตัวขึ้นในเวลาทีผลแรกปีติมาหลอกหลวง ที่ทิ้งไว้ข้างหลัง อุกกาบาตหรืออุกกาบาตจะเริ่มกระแทกพื้นโลกทำให้เกิดการทำลายล้างครั้งใหญ่และสึนามิ และภัยพิบัติอื่นๆ อีกมากมายที่พระคัมภีร์เตือนเราเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ ผู้คนจะกลัวเกินกว่าจะออกจากบ้านหรือไปทำงานตามที่พระเยซูตรัส เราว่าถึงเวลาที่ไม่มีใครสามารถทำงานได้ สิ่งนี้จะทำให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนนี และความอดอยากจะเกิดขึ้นกับคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกที่ไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ฉันหวังและสวดอ้อนวอนให้คุณเห็นในปริศยานี้ถึงความรักและความเมตตาอันเหลือเชื่อของพระเจ้า ทำให้วันแห่งความทุกข์ลำบากใหญ่สิ้นสุดลงจาก 42 เดือนเหลือเพียง 42 วัน ในวิวรณ์ 12 เราอ่านว่ามารโกรธมากเพราะรู้ว่าเวลาของเขามีน้อย หากพระเจ้าให้เวลาเขา 3 ½ ปีเพื่อทำลายโลกนี้ จะไม่มีใครยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นสักขีพยานในการเสด็จกลับมาของโลกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 แทนที่จะให้วิสุทธิชนที่ทิ้งไว้เบื้องหลังต้องผ่าน 3.5 ปีแห่งความทุกข์ยากใหญ่หลวง พวกเขาจะต้องทนเพียง 35 วันเท่านั้น จะมีระยะเวลาการตัดสิน 40 วันที่เริ่มต้นอีกครั้งใน 17^{บริบูรณ์}ในวันที่ วันของการ Chesvan และสิ้นสุดในช่วง Hanukkah 3 ธันวาคม 2021 ทันทีหลังจากที่ประสบการณ์ทุกข์ยากที่ดวงอาทิตย์จะมีได้ไปดวงจันทร์ไม่ได้ให้เขาและดาวตกจาก ท้องฟ้าวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้ถูกต้องและความทุกข์ยากครั้งใหญ่ยังมาไม่ถึง 3 ปีครึ่ง? มองดูป้ายบนท้องฟ้า พระเยซูบอกเราว่าดวงอาทิตย์จะมีมืดลง ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง และดวงดาวจะตกจากฟ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพร้อมกับผู้คนของพระองค์เพื่อเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ เราสามารถเห็นดวงจันทร์สีเลือดในวันฉลองของชาวยิวตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2015 และสุริยุปราคาเมื่อต้นปีพระคัมภีร์และงานฉลองแดร์ในปี 2015 ชี้ให้เราเห็นการเริ่มต้นวันของพระเจ้าในปลายปี 2015 จนถึงจุดสิ้นสุด ของปี 2016 แต่เราไม่ได้มีสัญญาณของการที่ส้อมมาพบในมัทธิว 24 ในเวลานั้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามักจะรู้และการวางแผนว่าเขาจะหยุดแดเนี่ยล 70TH

สัปดาห์ผ่านไปครึ่งทางและอีกครั้งเริ่มต้น 4 ปีต่อมา พระองค์ทรงซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระคำของพระองค์ เหมือนปริศนาขนาดใหญ่ รอเวลาที่ในที่สุดเราจะรวบรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกันในวาระสุดท้ายนี้ จากนั้นในการมิดที่ตีครั้งสุดท้ายที่จะปริศนาที่นำตื่นตาตื่นใจของเขาเขาเพิ่ม 8^{วันที่แดนเนยล} 70th สัปดาห์และใส่เครื่องหมายเดียวกันอีกครั้งในช่วง Hanukkah ที่เราเห็นในปี 2020

ผมเชื่อว่าถ้าคุณจะทิ้งไว้เบื้องหลังและต้องทน มหันตภัยครั้งใหญ่ คุณจะหวังและอธิษฐานอย่างแท้จริงว่าไทม่ไลน์นี้ถูกต้องเพราะมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่คุณจะจินตนาการได้ และคนส่วนใหญ่จะไม่รอดมากกว่า 40 วัน ขาดานกำลังได้รับคืนอำนาจที่เขาสูญเสียไป และมันพร้อมที่จะทำลายโลกนี้และทุกคนบนโลกใบนี้ 7 เจ้าสาวของพระคริสต์จะครองตำแหน่งเป็นคู่ปกครองร่วมของแผ่นดินในวันที่ของ Hanukkah ใน 2021 266 ซึ่งเป็นวันที่ของปีในพระคัมภีร์ไบเบิล ระยะเวลาตั้งท้องของมนุษย์ใช้เวลา 266 วันตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการเกิด 7 วันเช่นเดียวกับในงานแต่งงานของชายสาวเจ้าสาวถูกเปิดเผยแก่ผู้เข้าพิธีใน เธอจะถูกเปิดเผยไปทั่วโลกในวันที่ของ Hanukkah 7 วันของการจัดงานแต่งงานวันที่เมื่อมานของเธอจะถูกปล่อยออก พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดกำลังรอให้บุตรของพระเจ้าถูกเปิดเผย

สำหรับบรรดาของคุณที่กำลังนำเสนอไทม่ไลน์ที่แตกต่างจากที่ฉันเป็น ฉันอยากจะถามคุณว่าไทม่ไลน์ของคุณมีสัญญาณว่าดวงอาทิตย์กำลังมีดลง ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง และดวงดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในตอนท้ายของแดนเนยล 70th? สัปดาห์ และยังรวมถึงดวงจันทร์สีเลือดและสุริยุปราคาตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2015 ที่ขึ้นไปในวันแรกของพระเจ้าที่จะเริ่มในปลายปี 2015 หรือไม่? คุณคิดว่ามันบังเอิญไหมในวันที่ 2 ที่กล่าวถึงใน Haggai 2 เกี่ยวกับพระเจ้าเยชาเฟาสะวรรคและโลกและนำความปรารถนาของทุกชาติมาสู่ตัวเองเป็นวันที่ 2 ที่โอบามาได้รับเลือกและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2552? และนั่นคือ 1260 วันต่อมา นายโอบามาอยู่ในสถานที่ที่คริสเตียนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกและหยุดการเสียสละประจำวันของการสรรเสริญและถวายโมทนาพระคุณไม่ให้เกิดขึ้นในวันนั้น? 11 ของนิสันวันที่ในปฏิทินของชาวยิวในวันมากกว่าพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่น่ารังเกียจที่ทำให้เกิดการกร่างว่างเปล่า? และนั่นมันก็เกิดขึ้นจะเป็นวันที่ และฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่นับถอยหลัง 1335 วันจากการเริ่มต้น Hanukkah ในปี 2016 และ 1260 วันจากวันแห่งการชดใช้ในปี 2016 นำคุณไปสู่วันที่ 2 พฤษภาคม 2013 ซึ่งสิ้นสุดช่วงทดลองงาน 40 วันและ 3- ถือศีลอดวันเพื่อพระเจ้าจะทรงเมตตาอเมริกา ทั้งสองได้บอกล่วงหน้าแก่เราอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าเป็นเวลาของการพิพากษาล่าช้าและประเทศชาติรอดชีวิต ไทม์ไลน์ของคุณรวมระยะเวลาสั้นลงที่พระเยซูคริสต์ไว้ในมัทธิว 24 และเจ้าบ่าวในมัทธิว 25 และวิวรณ์ 10 ที่ล่าช้าหรือไม่ และกลับไปที่คุณถามแรกและสำคัญที่สุดของฉัน - ไทม์ไลน์ของคุณแสดงสัญญาณของดวงอาทิตย์ที่มีดมิด ดวงจันทร์ไม่ส่องแสง และดวงดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าระหว่างการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกในเทศกาลของชาวยิวหรือไม่? ถ้าไม่เช่นนั้น แสดงว่าไทม่ไลน์ของคุณไม่ถูกต้อง คุณต้องรวบรวมพระคัมภีร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อดูปริศนาทั้งหมด พระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ไม่สามารถทำลายได้ ชิ้นส่วนทั้งหมดต้องเข้าที่ มิฉะนั้นไทม่ไลน์ของคุณไม่ถูกต้อง

กลางคืนกำลังจะตกบนโลกนี้ และคุณสามารถเห็นพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้ว หลายคนไม่สามารถไปทำงานได้อีกต่อไป และถึงเวลาที่ไม่มีใครสามารถทำงานได้ พระเยซู ความสว่างของโลก กำลังจะนำเจ้าสาวที่สวยงามและสดใสของพระองค์ รวมทั้งแสงสว่างของโลก ไปอยู่กับพระองค์เอง ไปยังสถานที่ที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับเธอให้พ้นจากเงื้อมมือของพญานาค จากนั้นความมืดหรือกลางคืนจะ ตกลงบนพื้นโลก เขาได้ไปจัดเตรียมที่สำหรับเจ้าสาวของพระองค์และพระองค์จะทรงรับเธอไว้กับพระองค์เองเพื่อที่เธอจะได้อยู่กับพระองค์ หากท่านไม่พร้อมที่จะยืนต่อหน้าพระเมษโปดกด้วยใจบริสุทธิ์จงเจ้าสาวที่สดใส ข้าพเจ้าขอให้คุณแสวงหาพระเจ้าในขณะที่อาจพบพระองค์ เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เตรียมพบกับพระเจ้า เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ฝากชื่อของฉันไว้ให้พวกเขาอ่าน เตรียมอาหารและน้ำ และสิ่งจำเป็นเพราะใกล้ถึงเวลาที่พวกเขาจะไม่สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้หากไม่มีเครื่องหมายแห่งสัตว์เดรัจฉาน ถามพระเยซูในใจคุณวันนี้หากคุณยังไม่ได้ทำ หากคุณมี ขอให้พระองค์เปิดเผยความบาปในชีวิตของคุณที่ขัดขวางไม่ให้คุณดำเนินชีวิตในพระวิญญูญาณของพระองค์อย่างเต็มที่และความชื่นชมยินดี

ในความรอดของพระองค์ นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาที่นานกลัว นี่เป็นเวลาที่จะชื่นชมยินดีหากคุณเป็นเจ้าของสาวของพระคริสต์! ผู้คนเตรียมตัวให้พร้อม พระเยซูกำลังมา และในไม่ช้าเราจะกลับบ้าน สหพันธรัฐใหม่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง 4 เดือน และเราจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ปกครองโลกร่วมกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชัยของเราเป็นเวลา 1,000 ปี ผู้อ่อนโยนจะได้แผ่นดินเป็นมรดก

ดังนั้น บางทีคุณอาจสงสัยว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ และควรช่วยผู้คนนับล้านจากการหลอกลวงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าการหลอกลวงจะเป็นอย่างไร แต่พระเยซูตรัสว่าสามารถหลอกลวงแม้กระทั่งผู้ที่ถูกเลือก ซึ่งหมายความว่าแม้แต่สาวพรหมจารีที่ไม่ฉลาดซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในงานรับขึ้นไปครั้งแรกและผู้ที่มาเชื่อในพระคริสต์ในช่วง เวลาแห่งความทุกข์ยากบนแผ่นดินโลกนี้ ฉันเชื่อว่าการหลอกลวงจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มายังโลกตามที่อธิบายไว้ในวิวรณ์และหนังสือของโจเอล ข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณพระผู้เป็นเจ้าทรงซ่อนเงื่อนงำเหล่านี้ไว้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ เพื่อว่าผู้ที่ได้รับหลักฐานจากพระคัมภีร์จะไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นปิติ เหตุการณ์และไม่ใช่การบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวหรือการแทรกแซงของโลกของเรา พระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์รู้ว่านี่คือแผนทั้งหมดของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนจบ และพระองค์อยู่ในการควบคุม ไม่ใช่ขาดาน ไม่ใช่ระเบียบโลกใหม่หรือพวกเมสัน หรืออิลลูมินาติ หรือมนุษย์ต่างดาว หรือใครก็ตาม เขาเขียนหนังสือ พระองค์ทรงทราบจุดเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดและพระองค์ทรงควบคุม พระองค์ทรงต้องการให้ผู้ที่ถูกทอดทิ้งให้รู้ว่าการปิดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อควรจะเป็น และเพื่อให้พวกเขามีสันติสุขโดยรู้ว่าจะมีเหตุการณ์รับปีที่สองหลังจากผ่านไปเพียง 35 วัน และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ไม่มีความทุกข์ยาก 7 ปี ไม่มีแม้แต่ความทุกข์ยาก 3 ½ หรือ 3 ปี พระเจ้าในพระเมตตาและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ทรงทำให้วันสั้นลงเหลือเพียง 42 วัน – ลองคิดดู จาก 42 เดือนเหลือ 42 วัน! ช่างเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตา! และหากพระองค์ไม่ทำ ก็ไม่มีเนื้อใดรอดจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ได้หลังจากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก 3 หรือ 3 ½ ปี นั่นจะเลวร้ายเพียงใด ในความเป็นจริง จะไม่มีแม้แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในเดือนธันวาคม 2021 – คนส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้หรือถูกฆ่าในช่วงเวลานั้น

สิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะทำคือการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือทำให้ใจของคุณถูกต้องกับพระเจ้า ขอให้พระองค์เปิดเผยความบาปที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณ แรงจูงใจที่ผิด ความคิดที่ผิด พฤติกรรมที่ผิด อะไรก็ตามที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ขอให้เขาชำระจิตใจของคุณให้บริสุทธิ์และให้อภัยบาปของคุณและช่วยให้คุณเอาชนะพฤติกรรมที่เป็นบาปของคุณ ถัดไป คุณต้องเตือนครอบครัวและเพื่อนของคุณ พวกเขาอาจหัวเราะเยาะคุณในตอนี้ แต่ในอีกไม่กี่วัน พวกเขาจะดีใจมากที่คุณใช้เวลาในการเตือนพวกเขาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และพวกเขาจะตกใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเตือนพวกเขาว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ประการที่สาม คุณควรพิมพ์หนังสือของฉันออกมาให้มากที่สุด และทำสำเนาวิดีโอของฉันสำหรับผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่ามีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐ ดังนั้นหนังสือของฉันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำ คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือและวิดีโอทั้งหมดของฉันได้ฟรี เราขอแนะนำให้คุณอย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายในการทำเช่นนี้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่หนังสือหรือวิดีโอของฉันอาจถูกลบและนำออกจากอินเทอร์เน็ต และคุณจะไม่มีโอกาสทำสำเนา ดังนั้นอย่างน้อยโปรดดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ ลิงค์ทั้งหมดสำหรับสิ่งนี้อยู่ด้านล่างในกล่องคำอธิบาย และสุดท้าย คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกคนในครอบครัวหรือในหมู่เพื่อนของคุณที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เนื่องจากพวกเขาจะไม่พร้อม คุณควรทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพวกเขา พระคัมภีร์ชัดเจนว่าถึงเวลาที่ไม่มีใครสามารถทำงานได้ และถ้าคุณไม่ทำเครื่องหมายของสัตว์ร้าย คุณจะไม่สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนอะไรเลย คุณต้องเก็บอาหาร น้ำ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ไว้อย่างน้อย 35 วัน หากคุณสามารถทำเช่นนั้นได้ ลองนึกภาพว่าคุณไม่มีความสามารถในการซื้อสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความอยู่รอดเป็นเวลา 35 วัน และคิดว่าคุณจะต้องผ่านมันไปอย่างไร มัทธิว 25 แสดงให้เราเห็นว่าไม่ใช่หญิงพรหมจารีหรือคริสเตียนทุกคนที่เกิดเหตุการณ์ปีติครั้งแรก คริสเตียนที่ไม่สุภาพหลายคนที่ยอมให้บาปเล็ดลอดเข้ามาในชีวิตจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดังนั้นโปรดอย่าคิดว่าเพียงเพราะทุกคนในครอบครัวของคุณไปโบสถ์หรือกล่าวคำอธิษฐานแห่งความรอดว่าพวกเขาจะทำพิธีรับปีติครั้งแรก หลายคนจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อชำระให้บริสุทธิ์

สำหรับผู้ที่อยู่กับฉันมาตลอด 9 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ฉันเริ่มทำสิ่งนี้ ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณกับฉันในขณะที่ฉันพยายามนำชิ้นส่วนปริศนาที่พระเจ้ามอบให้ฉันทีละชิ้นแล้วนำไปใส่ใน สถานที่ที่ถูกต้อง เมื่อฉันรู้ว่าชิ้นส่วนของต้นมะเดื่อล่าช้าไป 4 ปีพอดี ปริศนาก็ชัดเจนขึ้นมากและชิ้นส่วนทั้งหมดก็เริ่มพอดี ฉันเชื่อว่าปริศนาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน และข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านหลายๆ คนในเร็ว ๆ นี้